

Số: 70 /CV.HH

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2020

V/v Báo cáo nhanh (số 4) tình hình
doanh nghiệp qua tác động của đại dịch
Virus Covid - 19 .

Kính gửi : Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

Tại thời điểm còn tiếp tục thực hiện cách ly xã hội để đối phó diễn biến dịch bệnh Virus Covid - 19, Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố báo cáo một số tình hình hoạt động của doanh nghiệp như sau:

I. Tình hình hoạt động của doanh nghiệp

Thực hiện cách ly xã hội đã ngăn chặn rất hiệu quả khả năng lây lan của đại dịch Virus Covid - 19; Tuy nhiên cũng gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Vì phải giữ khoảng cách an toàn và các biện pháp chống lây lan dịch bệnh, nhiều doanh nghiệp đã phải ngừng một phần hoặc ngừng hẳn hoạt động sản xuất kinh doanh để đảm bảo sức khỏe cho người lao động. Một số lĩnh vực còn duy trì được hoạt động nhờ các điều kiện nhà xưởng, nguồn nguyên liệu, khả năng làm việc của người lao động và nhu cầu thị trường của từng loại sản phẩm thuận lợi hơn so với các ngành khác. Thời điểm hiện nay, tuy chưa hết thời hạn cách ly nhưng nhiều doanh nghiệp đã nối lại được nguồn cung ứng nguyên liệu từ Trung Quốc. Về giá cả nguyên liệu, chi phí vận chuyển, xếp dỡ... có nhích lên so với thời điểm trước thời kỳ đại dịch. Tuy nhiên các doanh nghiệp cũng chưa thể khôi phục lại mức độ sản xuất bình thường vì nhu cầu tiêu dùng đang giảm nhiều. Tình hình thông quan hàng hóa xuất khẩu qua biên giới cũng đang dần được khôi phục do có sự phối hợp các biện pháp tích cực; thủ tục được cải thiện và có những giải pháp phòng chống lây lan dịch bệnh cho những hoạt động giao dịch.

Tình hình hiện nay, nhiều doanh nghiệp bị thiệt hại có một số nhu cầu được hỗ trợ để khôi phục hoạt động sau đại dịch; cụ thể gồm:

- Vay tiền không tính lãi (hoặc được bù lãi vay) để trả lương, giữ chân người lao động.
- Vay vốn lưu động ngắn hạn để sản xuất các sản phẩm thiết yếu phục vụ đời sống nhân dân.
- Vay vốn trung hạn đầu tư đổi mới thiết bị và ứng dụng công nghệ mới và chuyển đổi số... phù hợp nhu cầu tái cơ cấu sản xuất, tái cơ cấu doanh nghiệp .
- Người lao động trong doanh nghiệp nhanh chóng nhận được các khoản trợ cấp theo chính sách để giảm bớt khó khăn và ổn định đời sống.
- Doanh nghiệp cần nhận được thông tin về các chính sách hỗ trợ của Nhà nước; nắm được các điều kiện để hưởng sự hỗ trợ và biết được đầu mối giải quyết là những cơ quan nào được phân công thực hiện để liên hệ.

Thời gian giãn cách xã hội có thể sắp kết thúc; tình hình hoạt động của doanh nghiệp nhìn chung đều gặp khó khăn và phần lớn đều cần đến các nguồn lực hỗ trợ. Nền

